



ศธ ๐๗๐๕๒/ว๖๓๔

สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดนครสวรรค์
หน้าค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง นว.๖๐๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินโครงการมหาดไทยสีขาว สร้างพื้นที่ปลอดภัย หยุดยั้งยาเสพติด (Safe Zone No Drugs) เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครสวรรค์ และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย OR CODE แบบรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์แจ้งว่า กรมการปกครองได้จัดโครงการมหาดไทยสีขาว สร้างพื้นที่ปลอดภัย หยุดยั้งยาเสพติด (Safe Zone No Drugs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกรูปแบบ รวมถึงการป้องกันยาเสพติดและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก/เยาวชน มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการลดจำนวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand) โดยเฉพาะผู้เสพยาใหม่ (New Face) ซึ่งเป็นเด็ก/เยาวชนในสถานศึกษา จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อได้รับการประสานงานจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ

๒. ดำเนินการจัดให้มีระบบการเฝ้าระวังสอดส่อง สังเกตตรวจตราการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในทุกรูปแบบ หากพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้มีระบบคัดกรอง และประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพกาย/สุขภาพจิต และบำบัดฟื้นฟูตามความเหมาะสม โดยดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และการตรวจหาสารเสพติดในปีสภาวะในกรณีที่มีเหตุควรเชื่อว่านักเรียน/นักศึกษาเสพยาเสพติดในสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๔๗/๑๙๐๘๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๓. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อ ๒ พร้อมภาพกิจกรรม ให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๐๐๐๐ นว

(นางสาวเจนจิรี สร้อยประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา

โทร. ๐ ๕๖๒๕ ๕๔๓๗

โทรสาร ๐ ๕๖๒๕ ๕๑๙๖

E – mail: edu.nakorns.nfe@gmail.com

“เรียนดี มีความสุข”

สิ่งที่ส่งมาด้วย



OR CODE แบบรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง